



สาธารณรัฐชิลี
Republic of Chile



สถานที่ตั้ง	ฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ระหว่างแนวเทือกเขาอันเดสกับมหาสมุทรแปซิฟิก <ul style="list-style-type: none"> - ทิศเหนือติดประเทศเปรู - ทิศใต้ติดขั้วโลกใต้ - ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศโบลิเวีย - ทิศตะวันออกติดประเทศอาร์เจนตินา - ทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแปซิฟิก
ชื่อประเทศ	คำว่า "ชิลี" ตามตำนานกล่าวว่ามาจากชื่อหัวหน้าเผ่าอาราวคาเนียนคนหนึ่ง คือทิลี (Tili) ซึ่งสามารถต้านทานการบุกรุกของพวกอินคาได้ ขณะที่บางตำนานอ้างว่าคำว่าชิลีมาจากภาษามาปูเช แปลว่า "ที่ซึ่งสุดแผ่นดิน" "จุดที่อยู่ลึกที่สุดของโลก" หรือ "นกนางนวล" รวมทั้งมาจากการเลียนเสียง "ชีลี-ชีลี" (cheele-cheele) ของนกชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตามชาวสเปนรุ่นแรกๆ ที่เข้ามาในชิลี บันทึกว่าชนพื้นเมืองในดินแดนแห่งนี้เรียกตัวเองว่า "ชนแห่งชิลี"
พื้นที่	2,006,096 ตารางกิโลเมตร (นับรวมเกาะอีสเตอร์และเกาะอื่นๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก กับพื้นที่บริเวณแอนตาร์กติกาอีก 1,250,000 ตารางกิโลเมตร) มีความยาวประมาณ 4,300 กิโลเมตร
ภาษาราชการ	ภาษาสเปน
ภูมิอากาศ	ภูมิอากาศไม่หนาวจัด ความชื้นโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 50 <ul style="list-style-type: none"> ฤดูร้อน ปลายธันวาคม - มีนาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 13C - 29C ฤดูใบไม้ร่วง ปลายมีนาคม - มิถุนายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 8C - 23C ฤดูหนาว ปลายมิถุนายน - กันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 4C - 16C ฤดูใบไม้ผลิ ปลายกันยายน - ธันวาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 8C - 22C
วันชาติ	18 กันยายน (วันที่ 18 กันยายน 2553 เป็นวันครบรอบ 200 ปี ของการประกาศเอกราชจากสเปน)
เมืองหลวง	กรุงซันติอาโก ตั้งขึ้นโดยกัปตันเรือชาวสเปนชื่อ เปโดร เด บัลดิเบีย (Pedro de Valdivia) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2084 (ค.ศ. 1541)
ประชากร	สถิติจากการสำรวจสำมะโนประชากรในปี 2555 ซึ่งมีการเปิดเผยตัวเลขผลการสำรวจเบื้องต้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ระบุว่า ชิลีมีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 16.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2545 น้อยกว่าร้อยละ 1 (ความหนาแน่นของประชากร ประมาณ 20 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร) โดยมีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดในเขตนครหลวงกรุงซันติอาโก (Metropolitana Region) ประมาณร้อยละ 40.3 คือประมาณ 6.6 ล้านคน รองลงมาคือ ภูมิภาคบิโอบิโอร้อยละ 11.8 และภูมิภาคบัลปาไรโซ ร้อยละ 10.4
การศึกษา	อัตราผู้รู้หนังสือ ประมาณร้อยละ 97
ผู้ตั้งถิ่นฐาน	ส่วนใหญ่ได้แก่ชาวสเปน เยอรมัน อังกฤษ อิตาลีเลียน อาหรับ และยูโกสลาเวีย

ศาสนา	ร้อยละ 90 ของประชากรชิลีนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง โดยในจำนวนดังกล่าว ร้อยละ 70 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 15.1 นับถือนิกายอีวานเจลิคา ร้อยละ 4.4 นับถือศาสนาอื่นๆ
สกุลเงิน	เปโซชิลี (CLP) โดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับประมาณ 507.64 เปโซ
เวลา	ชิลีใช้ระบบ Daylight Savings Time จึงมีการเปลี่ยนเวลาปีละ 2 ครั้ง โดยรัฐบาลชิลีได้ปรับกำหนดการเปลี่ยนเวลาเป็นการทดลองตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งในปี 2556 ได้มีการประกาศให้มีการเปลี่ยนเวลาในเวลาเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2556 เป็น GMT - 4 (ช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) และเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2556 เปลี่ยนกลับเป็น GMT - 3 (ช้ากว่าประเทศไทย 10 ชั่วโมง)
การเมือง	<ul style="list-style-type: none"> - ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาล วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (ลงสมัครเลือกตั้งในวาระที่ติดต่อกันไม่ได้) ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายเซบัสเตียน ปิเญร่า เอเชนิเก้ (Sebastián Piñera Echenique) เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้นำครั้งสำคัญ ที่รัฐบาลชิลีมีผู้นำฝ่ายขวาครั้งแรกในรอบ 20 ปี รัฐธรรมนูญปัจจุบัน คือฉบับปี พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) - พรรคร่วมรัฐบาล เรียกว่า Alianza por Chile ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (1) พรรค Renovación Nacional (National Renovation - RN) (2) พรรค Union Democratic Independence - UDI - พรรคฝ่ายค้าน เรียกว่า Concertación เป็นการรวมกลุ่มของพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย คือ <ul style="list-style-type: none"> (1) Christian Democrat Party - DC (2) Radical Social Democrat - PRSD (3) Socialist Party - PS (4) Party For Democracy - PPD - รัฐสภา (Congress) ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร (Chamber of Deputies) มีสมาชิก 120 คน มีวาระ 4 ปี และวุฒิสภา (Senate) มีสมาชิกจำนวน 38 คน วาระ 8 ปี (เลือกตั้งครั้งหนึ่งทุกๆ 4 ปี) - แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 ภูมิภาค ปกครองโดยผู้ว่าการภูมิภาค (Intendente) ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี แต่ละภูมิภาคประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 54 จังหวัดทั่วประเทศ ปกครองโดยผู้ว่าการจังหวัด (Gobernador) ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีเช่นกัน นอกจากนี้ แต่ละจังหวัดยังแบ่งออกเป็นอำเภอ (municipal district) รวม 346 อำเภอ ปกครองโดยนายกเทศมนตรี (Alcalde) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทุกๆ 4 ปี (ครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555)

ระบบศาล	ประกอบด้วยศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา และมีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่พิจารณาว่าร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่จะมีผลบังคับใช้นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
ข้อมูล/ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจ (สถิติของปี 2555 ยกเว้นที่มีหมายเหตุเป็นอย่างอื่น)	
GDP	268 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ที่มา: ทางการชิลี)
GDP Growth	ร้อยละ 5.6 (ที่มา: ทางการชิลี)
GDP Per Capita	16,200.- ดอลลาร์สหรัฐ (ที่มา: ทางการชิลี) โครงสร้าง GDP (ที่มา: CIA World Factbook) - ภาคบริการ ร้อยละ 60.4 - ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 36 - ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 3.6
อัตราเงินเฟ้อ	เฉลี่ยร้อยละ 1.5 (ที่มา: ทางการชิลี)
อัตราการว่างงาน	เฉลี่ยร้อยละ 6.6 (ที่มา: ทางการชิลี)
ทรัพยากรธรรมชาติ	ทองแดง ไม้ เหล็ก อัญมณี สัตว์น้ำ ฯลฯ
อุตสาหกรรม	เหมืองแร่ อาหารแปรรูปประเภทปลา ผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องมือสื่อสาร ปูน สิ่งทอ ฯลฯ
ผลิตผลทางการเกษตร	ข้าวสาลี ข้าวโพด องุ่น ถั่ว มันสำปะหลัง ผลไม้ สัตว์ปีก ขนสัตว์ ปลา ไม้ ฯลฯ
ดุลการค้าต่างประเทศ	ได้ดุล 3.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ที่มา: ธนาคารกลางชิลี)
สินค้านำเข้า	มูลค่ารวมประมาณ 74.60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ที่มา: ธนาคารกลางชิลี) - พลังงาน ยานพาหนะ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า โทรคมนาคม เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ
สินค้าส่งออก	มูลค่ารวมประมาณ 78.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ที่มา: ธนาคารกลางชิลี) - ทองแดง ผลิตภัณฑ์จากปลา ผลิตภัณฑ์ไม้ กระดาษ เคมีภัณฑ์ ไวน์ ผลไม้ ฯลฯ
ประเทศคู่ค้าสำคัญ	สินค้านำเข้า - สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป อาร์เจนตินา สินค้าส่งออก - จีน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น บราซิล

การค้าระหว่างไทยกับชิลี ปี 2555 (ที่มา: กรมศุลกากรไทย)

มูลค่าการส่งออกของไทยไปชิลี	604.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าส่งออกของไทยไปชิลี	รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (รถกระบะ) อาหารทะเลกระป๋อง และแปรรูป ปูนซิเมนต์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องนุ่งห่ม ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

มูลค่าการนำเข้าของไทยจากชิลี	350.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้านำเข้าของไทยจากชิลี	สินแร่โลหะต่างๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ (สด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป) เยื่อกระดาษและ เศษกระดาษ ปู่ยงและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ผัก/ผลไม้และของปรุงร แต่งที่ทำจากผัก/ผลไม้ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ไม้ซุง ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ฯลฯ

อันดับของชิลีในการจัดอันดับระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยการสำรวจของสถาบันระหว่างประเทศต่าง ๆ

- **World Bank** การจัดอันดับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ (Doing Business Rank) ปี 2557 จัดให้ชิลีอยู่ในอันดับที่ 34 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ในภูมิภาคลาตินอเมริกา
- **World Economic Forum** ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก (Global Competitiveness Index) ประจำปี 2556 - 2557 จัดอันดับให้ชิลีมีความสามารถในการแข่งขันเป็นอันดับที่ 34 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ในภูมิภาคลาตินอเมริกา
- **Heritage Foundation/The Wall Street Journal** สำรวจเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic Freedom) ประจำปี 2556 จัดอันดับให้ชิลีเป็นประเทศที่มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจมากที่สุดเป็นอันดับที่ 7 ของโลก และสูงที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกา
- **นิตยสาร Forbes** จัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจ (Best Countries for Business) ประจำปี 2555 โดยจัดให้ชิลีอยู่ในอันดับที่ 17 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ในภูมิภาคลาตินอเมริกา
- **สถาบัน Fitch** จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของชิลีให้อยู่ในระดับ A+ ในปัจจุบัน (ดีที่สุดในลาตินอเมริกา) ในขณะที่ **Standard and Poor's (S&P)** จัดให้ชิลีอยู่ในระดับ AA- และ **Moody's** จัดให้ชิลีอยู่ในระดับ Aa3

หมายเหตุ: มีข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำการค้าการลงทุนกับชิลีอยู่ในเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ คือ www.thaibizchile.org

ความสัมพันธ์ ไทย - ชิลี

ไทยกับชิลีได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2505 โดยไทยได้เปิดสำนักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์ ณ กรุงซันติอาโกขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2534 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก) และได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2537

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโกคนปัจจุบันคือนายสุรพล เพชรวรา ส่วนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยคนปัจจุบันคือนาย Javier Andrés BECKER Marshall

การเยือนของบุคคลสำคัญครั้งล่าสุด คือการเสด็จ เยือนชิลีอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2553 และการเยือนชิลีอย่างเป็นทางการของนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2555 เนื่องในโอกาสฉลองวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับชิลี

สัญลักษณ์ของไทยในชิลี : สวนสาธารณะประเทศไทย (Plaza Tailandia) ณ สวนสาธารณะ

Parque Araucano เขตลาสกอนเตส กรุงซันติอาโก ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับเทศบาลเขตลาสกอนเตส จัดทำขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ชิลีได้รับเอกราชครบรอบ 200 ปี เมื่อปี 2553 โดยมีการจัดตั้งประติมากรรมที่ออกแบบและจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร ได้แก่ ป้ายชื่อสวนซึ่งทำด้วยหินอ่อนและไม้ เสาไม้ (ไม้ตะเคียนทอง) และรูปปั้นช้าง “คชลักษณ์” 2 เชือก (หล่อโดยโลหะผสมทองแดง) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2553



เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 นายณัฐวุฒิ โภธิสารโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานร่วมกับนาย Omar Saffie รักษาการนายเทศมนตรีเขตลาสกอนเดส ในพิธีเปิดศาลาทรงไทย ในบริเวณสวนสาธารณะประเทศไทย ณ สวนสาธารณะ Parque Araucano เขตลาสกอนเดส กรุงซันติอาโก ซึ่งประเทศไทยได้สร้างเป็นสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ชิลีด้วย

ข้อมูล/คำแนะนำสำหรับคนไทยที่เดินทางไปชิลี

ก่อนการเดินทาง

ไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับชิลี ผู้ถือหนังสือเดินทางของไทยทุกประเภทสามารถเดินทางไปชิลีโดยไม่ต้องมีวีซ่า โดยได้รับอนุญาตให้พำนักเป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เดินทางจากประเทศไทยโดยไม่มีวีซ่า ควรจะมีบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินกลับไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินด้วย มิฉะนั้น อาจประสบปัญหาในการขึ้นเครื่อง ณ ท่าอากาศยานต้นทาง/ระหว่างทาง

*** ควรจะมีประกันสุขภาพซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายของการรักษาพยาบาลระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ เพราะค่ารักษาพยาบาลในชิลีสูงมาก และควรมีการรักษาโรคประจำตัวติดตัวไว้อย่างเพียงพอ เพราะอาจมีปัญหาในการซื้อหาาระหว่างการเดินทาง

การเข้าเมือง

หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้เก็บรักษาเอกสารการตรวจคนเข้าเมืองที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ให้ดี เพราะสามารถนำไปใช้ยกเว้นภาษีค่าโรงแรมได้ และจำเป็นต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในการเดินทางออกนอกประเทศชิลีด้วย

บุคคลใดนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อันมีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า ออกหรือเข้ามาในประเทศชิลี ต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะที่ผ่านด่านศุลกากรทุกแห่ง

ทางการชิลีห้ามนำผลิตภัณฑ์จากสัตว์และผักผลไม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรองการบรรจุหีบห่อจากประเทศผู้ผลิตเข้าประเทศ ดังนั้น หากท่านประสงค์จะนำผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือผักผลไม้ใดๆ เดินทางเข้าประเทศชิลี ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทราบ โดยกรอกแบบฟอร์ม Declaración Conjunta Aduana-SAG ที่ได้รับ มิฉะนั้นก็อาจถูกดำเนินการทางกฎหมาย รวมถึงการถูกปรับของ และเสียค่าปรับอย่างน้อย 200 ดอลลาร์สหรัฐ ผลิตภัณฑ์ที่เข้าชาย อาทิ เนื้อสัตว์ทุกประเภท เมล็ดพืช/ผักผลไม้อบแห้ง ชา กาแฟ โกโก้ ถั่ว ผัก ผลไม้แช่แข็ง น้ำผลไม้ น้ำมันพืช แป้ง น้ำตาล แอลกอฮอล์ ผักผลไม้แปรรูปในน้ำเชื่อม/ดอง/ปรุงสุก ัญญาหาร เครื่องปรุงรสป่น ผลิตภัณฑ์จากนม น้ำมัน เป็นต้น ทั้งนี้ การนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลอาจดำเนินการได้ โดยต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง และผ่านการตรวจสอบและอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในช่องสำแดง (Declare) หลังจากเจ้าหน้าที่ฯ ได้ตรวจกระเป๋าเดินทางแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็อาจมีระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางก็ควรพยายามปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการชิลีไว้ก่อน

เมื่อเดินทางถึงชิลี

โดยที่ชิลีตั้งอยู่ห่างไกลจากประเทศไทย และมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งแผ่นดินไหวและสึนามิ ภูเขาไฟระเบิด ไฟป่า พายุฝน ดินถล่ม ฯลฯ และคนต่างชาตก็มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม ดังนั้น เมื่อเดินทางถึงชิลีแล้ว ไม่ว่าจะพำนักอยู่ในชิลีเป็นเวลานานเท่าใด ขอให้คนไทยติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทาง e-mail ที่ rte.santiago@vtr.net โดยแจ้งข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์

ที่ติดต่อได้ สถานที่พำนักในชิลี วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาชิลี และระยะเวลาที่จะพำนักอยู่ในชิลี เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้มีข้อมูลสำหรับติดต่อช่วยเหลือได้หากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีข้อมูลคำแนะนำที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพำนักอยู่ในชิลี

สำหรับคนไทยที่จะพำนักอยู่ในชิลีเป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ไปติดต่อด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ด้วย

ภาษา

คนท้องถิ่นทั้งหมดในชิลีใช้ภาษาสเปน ซึ่งสำเนียงและสำนวนจะแตกต่างจากภาษาสเปนที่ใช้ในสเปนพอสมควร คนส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ การศึกษาภาษาสเปนเบื้องต้นก่อนการเดินทางจึงมีประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร

ความปลอดภัย

ในช่วงเวลาปัจจุบัน คนต่างชาติรวมถึงคนไทยที่พำนักอยู่ในชิลีและที่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ ในชิลีจำนวนไม่น้อยได้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมในชิลี ทั้งในเมืองหลวงคือกรุงซันติอาโกและในเมืองอื่นๆ โดยรูปแบบของอาชญากรรมได้แก่ การล้วงกระเป๋าในสถานที่ที่คนพลุกพล่านและในรถไฟ การฉกชิงวิ่งราว เครื่องประดับ กระเป๋าสะพาย กล้องถ่ายรูป ฯลฯ บนถนน ในร้านอาหาร ในร้านค้า ใน Supermarket รวมถึงในห้างสรรพสินค้า การจี้ปล้นทรัพย์สินจากตัวบุคคล ในรถยนต์ ในรถประจำทางระหว่างเมือง และในอาคารบ้านเรือน การมอมยาในสถานที่ท่องเที่ยวในยามกลางคืนเพื่อปล้นทรัพย์สิน โดยเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทางกรมตำรวจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินมาคืนได้ และในบางกรณีเหยื่อของอาชญากรรมก็ได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งนี้ พฤติกรรมของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทำให้เชื่อได้ว่าคนเอเชียรวมถึงคนไทยอาจเป็นเป้าหมายหนึ่งของอาชญากรในชิลี

ดังนั้น คนไทยที่พำนักอยู่ในชิลี หรือคนไทยที่จะเดินทางไปชิลีระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวหรือการติดต่อธุรกิจ ควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ควรระมัดระวังไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับไปในสถานที่สาธารณะ ไม่ควรวางกระเป๋าหรือของมีค่าในที่สาธารณะ ไม่ควรวางกระเป๋าหรือของมีค่าไว้ที่พื้นหรือคล้องไว้กับเก้าอี้เมื่อรับประทานอาหารในร้านอาหาร ไม่ควรเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่มีคนสัญจรและที่มีแสงสว่างน้อย ไม่ควรพกหนังสือเดินทางไว้ในกระเป๋าสะพาย และไม่ควรเชื่อใจคนแปลกหน้าที่เข้ามาตีสันทตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งนี้ หากมีเหตุด่วนเหตุร้าย ขอให้รีบติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ปรากฏด้านล่าง

ภัยธรรมชาติ

ชิลีตั้งอยู่ในเขตรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลก หรือที่เรียกว่า Pacific Ring of Fire จึงมีความเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหวอยู่เสมอ รวมถึงการปะทุระเบิดของภูเขาไฟซึ่งมีอยู่จำนวนมาก แผ่นดินไหวรุนแรงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 วัดความสั่นสะเทือนได้ในระดับ 8.8 ตามมาตราริกเตอร์ โดยมีสึนามิเกิดขึ้นตามมา รวมถึง aftershocks จำนวนมากกว่า 600 ครั้ง และยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตลอดจนถึงปัจจุบัน (กรกฎาคม 2556) นอกจากนี้ ยังมีภูเขาไฟระเบิดครั้งล่าสุดทางตอนใต้ของชิลีเมื่อเดือนธันวาคม 2555 ทั้งมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในชิลีอีกในอนาคต ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินไว้แล้ว ผู้ที่เดินทางไปชิลีจึงควรติดต่อดลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และพกหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และบ้านพักเอกอัครราชทูตฯ ติดตัวไว้ด้วย

มลพิษ

เนื่องจากกรุงซันติอาโกมีภูมิประเทศคล้ายแอ่งในหุบเขา จึงทำให้มีมลพิษทางอากาศสะสมในระดับสูง โดยเฉพาะในฤดูหนาว (ช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน) ซึ่งมีผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคของทางเดินหายใจจากอากาศเย็น ผสมกับมลพิษทางอากาศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเด็กเล็ก

สกุลเงิน/การชำระเงิน

ชิลีใช้สกุลเงินเปโซชิลี (CLP) โดยใช้สัญลักษณ์เหมือนกับสัญลักษณ์สากลของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ คือ \$ (ในชิลี เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จะใช้สัญลักษณ์ว่า US\$) หากเทียบสกุลเงินบาทกับเงินเปโซชิลี อาจประมาณได้ว่า 1 บาท เท่ากับ 15 -16 เปโซ หรือ 1 เปโซ เท่ากับ 0.065 บาท (1,000.- เปโซ เท่ากับประมาณ 65.- บาท)

การชำระเงินในการซื้อของ/ค่าโรงแรมสามารถใช้เงินสด บัตรเครดิต หรือเช็ค ร้านค้าบางแห่งอาจรับ การชำระเงินเป็นเงินสดดอลลาร์สหรัฐ หากชำระเงินค่าโรงแรมเป็นเงินสดดอลลาร์สหรัฐ และแสดง Tourist Card (ได้รับเมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าประเทศชิลี) จะได้รับการยกเว้นภาษี VAT

อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกับเปโซชิลีมีความผันผวนค่อนข้างมาก (ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา 1 ดอลลาร์สหรัฐ แลกได้ ตั้งแต่ประมาณ 450 เปโซ ไปจนถึงมากกว่า 600 เปโซ) นอกจากนี้ เนื่องจากสภาวะเงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้ราคาต่างๆ ไม่คงที่ ดังนั้น ในการทำธุรกรรมบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การประกันภัย ฯลฯ ชิลีจึงใช้หน่วยเงินที่เรียกว่า UF (Unidades de Fomento หรือ Unit of Account) ในการกำหนดราคา โดยการชำระเงิน จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง UF กับเปโซชิลี ในแต่ละวัน (ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 หน่วยเงิน 1 UF เท่ากับ 23,201.73 เปโซ ในขณะที่เงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าเฉลี่ย ของราคาซื้อและขาย [Dólar Observado] เท่ากับ 507.64 เปโซ)

การแลกเงิน

สามารถแลกเงินได้ที่โรงแรมที่พัก (ซึ่งส่วนใหญ่จะมีบริการรับแลกเงินสกุลต่างๆ เป็นเงินเปโซ แต่อาจจะ มีการกำหนดจำนวนเงินที่แต่ละคนแลกได้ และอาจไม่รับแลกเงินสกุลเปโซเป็นเงินสกุลอื่น) ธนาคาร ร้านแลกเงิน (casa de cambio) ในศูนย์การค้า และตามจุดต่างๆ ของเมือง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ภาษีมูลค่าเพิ่มมีอัตราร้อยละ 19 รวมอยู่ในราคาสินค้าแล้ว และไม่สามารถเรียกคืน (refund) ได้ ทั้งนี้ กรณีชาวต่างชาติชำระค่าที่พักในชิลีเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยต้องแสดง แบบฟอร์มการประทับตราเข้าเมืองที่ได้รับเมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าประเทศชิลี

สัญลักษณ์เกี่ยวกับการนับจำนวน

ภาษาสเปนใช้เครื่องหมายในการนับจำนวน (เครื่องหมาย , และ .) ที่ตรงข้ามกับแบบสากล เช่น สินค้าในชิลี ดิราคา 30.000,00 \$ (เปโซใช้สัญลักษณ์ \$ เช่นเดียวกับดอลลาร์สหรัฐ) หมายความว่าสินค้านั้นมีราคา 30,000.- เปโซ ในขณะที่การเขียนว่า 1,5 Kilos ในภาษาสเปน หมายถึง 1.5 กิโลกรัม (หนึ่งกิโลกรัมครึ่งตามความหมายสากล)

การใช้โทรศัพท์

การโทรศัพท์จากชิลีไปประเทศไทย

สามารถซื้อบัตรโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศได้ตามร้านขายของหรือแผงหนังสือริมถนน ซึ่งมีหลายบริษัท เช่น VOXTEL, Hello Card อัตราค่าโทรศัพท์ต่อนาทีในการโทรศัพท์ไปประเทศไทยประมาณนาทีละ 31.92 เปโซ (หรือ 2.07 บาท) สามารถใช้โทรได้ประมาณ 65 นาทีสำหรับบัตรราคา 2,000.- เปโซ และประมาณ 160 นาทีสำหรับบัตรราคา 5,000.- เปโซ ทั้งนี้ สามารถใช้บัตรดังกล่าวโทรจากโทรศัพท์บ้าน/โรงแรม หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของชิลีก็ได้ โดยกดหมายเลขตามขั้นตอนที่ระบุในบัตร

การโทรศัพท์จากประเทศไทยไปกรุงซันติอาโก

โทรฯ เข้าสาย Landline กดหมายเลข 001 (หรือรหัสบริการอื่นๆ) + 56 2 และหมายเลขโทรศัพท์ 8 หลัก
โทรฯ เข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กดหมายเลข 001 (หรือรหัสบริการอื่นๆ) + 56 9 และหมายเลขโทรศัพท์ 8 หลัก

การโทรศัพท์ภายในกรุงซันติอาโก

จาก Landline ไป Landline กดหมายเลข 8 หลัก
จาก Landline ไป โทรศัพท์เคลื่อนที่ กด 09 + หมายเลข 8 หลัก
จาก โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไป โทรศัพท์เคลื่อนที่ กดหมายเลข 8 หลัก
จาก โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไป Landline กด 02 + หมายเลข 8 หลัก

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยที่ชิลี

ในกรณีของการใช้โทรศัพท์เครือข่าย AIS หรือ DTAC สามารถใช้บริการ Roaming ในชิลีจากบริษัทคู่สัญญา คือ Entel PCS หากต้องการใช้โทรศัพท์จากประเทศไทยกับ Sim Card ของชิลี จะต้องเป็นโทรศัพท์ระบบ tri-band เท่านั้น ราคา Sim Card (ในชิลีเรียกว่า Chip) ประมาณ 5,000.- เปโซ และต้องซื้อบัตรเติมเงินเพิ่มต่างหาก โดยต้องมีการโทรฯ ไปลงทะเบียนด้วย นอกจากนี้ ร้านค้าส่วนใหญ่จะขอเรียกดูบัตรประจำตัวที่ทางการชิลีออกให้ด้วย

ดังนั้น ในกรณีที่พำนักอยู่เป็นการชั่วคราวไม่กี่วัน ก็อาจจะสะดวกกว่าหากจะใช้วิธีเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ของบริษัท Entel ซึ่งมีให้บริการที่ชั้นผู้โดยสารขาออกของท่าอากาศยานกรุงซันติอาโก ซึ่งคิดค่าบริการเฉพาะที่ใช้โทรฯ จริง (ไม่คิดค่าเช่า)

หมายเหตุ ทางราชการชิลีเพิ่มตัวเลขสำหรับหมายเลขโทรศัพท์อีก 1 หลักสำหรับ landline ทั่วประเทศ เป็นรวม 8 หลักเท่ากับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่นับรหัสเมือง (เพิ่มเลข 2 ข้างหน้าหมายเลขโทรศัพท์ 7 หลักเดิม) โดยเริ่มทยอยดำเนินการตามภูมิภาคต่างๆ และเริ่มอย่างเป็นทางการสำหรับเขตกรุงซันติอาโก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

ยารักษาโรค

การซื้อยาในชิลีหลายรายการจำเป็นต้องมีใบสั่งจากแพทย์ รวมถึงยาหยอดตาและยาปฏิชีวนะ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง

กระแสไฟฟ้า

220 โวลต์ (เหมือนประเทศไทย) แต่เต้าเสียบปลั๊กไฟเป็นแบบรูปกลม 3 รูในระนาบเดียวกัน



การจราจร

ระบบการจราจรในกรุงซันติอาโกค่อนข้างสับสนสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย มีการจัดการจราจรแบบ one way เป็นส่วนใหญ่ และบางถนนยังเปลี่ยน direction ของ one way ตามเวลาที่กำหนด การสัญจรติดขัดในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงโมงเร่งด่วน และเย็นวันศุกร์

รถยนต์ในซิติใช้รถพวงมาลัยซ้าย รถวิ่งด้านขวาของถนน โดยผู้ใช้รถส่วนใหญ่ขับรถค่อนข้างเร็ว ผู้ใช้ถนนรวมถึงคนเดินข้ามถนนจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

ระบบขนส่งมวลชนในกรุงซันติอาโก

ระบบขนส่งมวลชนในกรุงซันติอาโก ได้แก่ **รถไฟใต้ดิน (Metro)** ซึ่งมี 5 สาย ชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเติมเงิน (BIP Card) โดยค่าโดยสารจะแตกต่างกันไปตามวัน/เวลา (เฉลี่ยประมาณเที่ยวละ 600 เปโซเศษ) **รถเมล์ (Transantiago)** ซึ่งชำระค่าโดยสารระบบเดียวกับ Metro **รถแท็กซี่ (สีด้า/เหลือง ทะเบียนสีส้ม)** ซึ่งวิ่งไปจุดหมายที่ผู้โดยสารต้องการ อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นจาก 250 เปโซ และขึ้นราคาครั้งละ 100 - 120 เปโซ ทุกระยะทาง 200 เมตร หรือ 1 นาที และ **รถแท็กซี่ (สีด้า ทะเบียนสีเหลือง)** ซึ่งวิ่งประจำเส้นทางที่กำหนดไว้แล้ว และรับผู้โดยสารจนกว่าจะเต็มคันรถ (Colectivo)

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า/ธนาคาร

ศูนย์การค้าโดยทั่วไป เปิดเวลา 10.00 น. และปิดเวลา 22.00 น. ห้างสรรพสินค้าภายในศูนย์การค้า โดยทั่วไป เปิดเวลา 11.00 น. และปิดเวลา 21.00 น. ธนาคารเปิดให้บริการระหว่างเวลา 09.00 - 14.00 น. ทั้งนี้ เวลาทำงานปกติของภาคเอกชนคือ เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยมักจะหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน ในช่วงเวลา 14.00 - 13.00 น .

สินค้าที่เป็นที่นิยมสำหรับเป็นของที่ระลึก

ไวน์ ของที่ระลึกที่ทำจากทองแดงที่ไม่ใช่เครื่องประดับร่างกาย หินลาปิซลาซูลี (Lapis Lazuli) เครื่องกันหนาวขนแกะ (Chaleco de lana de oveja - Lamb wool sweater) เช่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เสื้อผ้า ฯลฯ น้ำมันมะกอก ผลไม้สด อาหารทะเลกระป๋อง เช่น หอยเป้าฮือ (locos) เป็นต้น

การติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ

ช่วงเวลาที่เหมาะพิจารณาหลีกเลี่ยงในการติดต่อธุรกิจกับภาครัฐและเอกชนของซิติ คือเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่พนักงานหน่วยงานราชการและเอกชนมักจะลาพักผ่อน ช่วงเวลาการนัดหมายทางธุรกิจที่เหมาะสม ได้แก่ เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 15.00 - 17.00 น. ทั้งนี้ การพบปะเพื่อติดตามความคืบหน้าทางธุรกิจ ในช่วงสายของวันถัดมา และตามด้วยการรับประทานอาหารกลางวัน (business lunch) ถือเป็นธรรมเนียมนิยม

ควรตรงต่อเวลา อย่างไรก็ตาม ใดก็ดี ไม่ควรแปลกใจหรืออารมณ์เสียหากคุณนัดผิดเวลาไป 30 นาที ตามงานสังคม เป็นที่คาดว่าทุกคนจะมาถึงช้าประมาณ 15 นาทีสำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำ และ 30 นาทีสำหรับงานเลี้ยงรับรอง

ธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรทราบ

ชาวอเมริกาได้รวมทั้งชาวชิลีจะพบกับคู่สนทนาโดยยืนประชิดตัวใกล้กว่าปกติ พยายามอย่าก้าวถอยหลัง เพื่อรักษาระยะ แม้ว่าท่านจะรู้สึกไม่สบายใจหรือขัดเขินเพราะอาจทำให้คู่สนทนาคิดว่าท่านรังเกียจ

การพิมพ์นามบัตร ควรพิมพ์ภาษาอังกฤษด้านหนึ่งและภาษาสเปนอีกด้านหนึ่งและควรมอบนามบัตร ให้ทุกคนที่พบ

บรรยากาศการติดต่อธุรกิจจะมีความเป็นทางการมากกว่าในอเมริกาและยุโรป จึงควรรักษามารยาท และแต่งตัวให้เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม สำหรับสุภาพสตรีนิยมใช้ชุดสูทกางเกงในการพบติดต่อธุรกิจ แต่ในงานเลี้ยงมักใช้ชุดกระโปรงสั้น หากผู้หญิงไทยแต่งผ้าไหมไทยจะช่วยสร้างความประทับใจมากยิ่งขึ้น

ชาวชิลีมีอัธยาศัยและให้ความเป็นกันเองกับแขก แต่ไม่ชอบกิริยาที่โฉบเฉี่ยว ก้าวร้าว

ชาวชิลีไม่นิยมต่อรองราคาไม่ว่าในห้างสรรพสินค้าหรือตลาด นอกจากนี้ การขายสินค้าโดยไม่ออกไปเสิร์ฟรับเงินถือว่าผิดกฎหมาย

การทักทาย

สุภาพบุรุษใช้วิธีสั่นมือแบบสากลนิยม ในขณะที่สุภาพบุรุษทักทายสุภาพสตรี และสุภาพสตรีทักทาย ระหว่างกันเองโดยการใช้แก้มด้านขวาสัมผัสกัน ซึ่งแสดงถึงอัธยาศัยไมตรีอันดีต่อกัน

การเรียกชื่อ

คนชิลีใช้คำนำหน้าชื่อ คือ นาย เรียกว่า Señor (เซญอร์) นาง เรียกว่า Señora (เซญอรา) นางสาว เรียกว่า Señorita (เซญอริต้า) ชื่อของคนชิลีส่วนใหญ่ประกอบด้วย ชื่อต้น ชื่อรอง นามสกุลบิดา และนามสกุลมารดา เช่น Señor Juan (ชื่อต้น) Pablo (ชื่อรอง) Gonzalez (นามสกุลบิดา) Vidal (นามสกุลมารดา) การเรียกชื่อโดยทั่วไปจะเรียกชื่อต้นและนามสกุลบิดา เช่น Señor Juan Gonzalez เป็นต้น หากจะเรียกชื่ออย่างสั้นแบบสุภาพ ให้ใช้ว่า Señor ตามด้วยนามสกุลบิดา เช่น Señor Gonzalez

ข้อควรทราบในการรับประทานอาหาร

อาหารชิลีส่วนใหญ่มีรสเค็ม ควรชิมรสชาติก่อนปรุง และขวดเกลือมีช่องเทหลายช่อง ในขณะที่ขวดพริกไทย มีช่องเทเพียงช่องเดียว (สลับกับวิธีปฏิบัติในหลายประเทศ) ราคาอาหารจะรวมภาษีแล้ว แต่ในร้านอาหารส่วนใหญ่ จะไม่รวมค่าบริการในใบเสร็จรับเงิน ซึ่งโดยทั่วไปลูกค้าจะให้เพิ่มประมาณร้อยละ 10 ของค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด

เกร็ดข้อมูลสำหรับการซื้อของ

ร้านขายอาหารจานด่วน และเครื่องดื่ม เช่น Starbucks มักจะสอบถามชื่อของผู้ซื้อ เพื่อที่จะได้เรียกชื่อ เมื่ออาหาร/เครื่องดื่มปรุงเสร็จแล้ว

ก่อนที่จะชำระค่าสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต ลูกค้าจะต้องเป็นผู้นำสินค้าวางให้พนักงานเก็บเงินคิดเงิน พนักงานเก็บเงินมักจะสอบถามก่อนว่ามีบัตรสมาชิกของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนั้นๆ หรือไม่ (เพื่อการคำนวณส่วนลด) และเมื่อชำระค่าสินค้าแล้ว หากมีเงินทอนที่เป็นเศษ พนักงานฯ ก็มักจะสอบถามว่าจะบริจาคเศษเงินทอนหรือไม่

(ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 10 เปโซ) ทั้งนี้ ซุปเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งจะมีพนักงานช่วยนำสินค้าใส่ในถุงหลังจากชำระเงินแล้ว ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะให้เงินตอบแทนแก่พนักงานเหล่านั้นตามความเหมาะสม

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ รถพยาบาล131 หน่วยดับเพลิง 132 ตำรวจ 133

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก

Embajada Real de Tailandia

Americo Vespucio Sur 100, Piso 15

Las Condes, Santiago, Chile

Tel. (02) 2717-3959 Fax. (02) 2717-3758

E-mail: rte.santiago@vtr.net

Website: <http://www.thaiembassychile.org>, <http://www.thaibizchile.org>

Facebook: Thai Community in Chile

: สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ มากที่สุดคือ Escuela Militar (สายสีแดง)

กรณีฉุกเฉินนอกเวลาทำการ ติดต่อ 09 5768 6982 หรือ 09 9592 6226 หรือ 09 9296 7815